



โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & Lifestyle Product Creation)

ความนำ

รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญ คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน เป็นภาคส่วนสำคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกได้ ประกอบกับนโยบาย Thailand4.0 ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value - based Economy) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ คือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตไปสู่ภาคบริการมากขึ้น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาและความสำคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจึงได้ริเริ่มและผลักดันโครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & Lifestyle Industry) โดยมุ่งหวังจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฐานความรู้และปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับพื้นที่ที่มุ่งมั่นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ได้ รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับนักออกแบบในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บนพื้นฐานของกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ
- เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม (Gift & Lifestyle)
- เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทางให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม (Gift & Lifestyle)

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

